



BIZ กำไรโตแรง บันผลเด่น

หุ้นในกลุ่มเครื่องมือแพทย์เป็นอีกธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะชะลอตัว แต่ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ก็ยังคงเติบโตได้ดี จากข้อมูลของฝ่ายวิจัยแบงก์กรุงศรี ประเมินว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในปี 2562-2564 มีโอกาสเติบโตในอัตราเฉลี่ย 8-10% ต่อปี ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายภาครัฐที่ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็น Medical Hub และศูนย์กลางส่งออกเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคในปี 63

ขณะที่การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของคนไทย ทั้งโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน รวมทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน มีการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งสร้างใหม่และขยายพื้นที่ให้บริการจะทำให้ความต้องการอุปกรณ์มากขึ้น

สำหรับบริษัท บิสซิเนสสโกลิเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ย่อมได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่อเนื่อง แม้ว่าในยามที่เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขาลง

ปัจจุบัน BIZ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service) ซึ่งสะท้อนได้จากภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 70.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 59.65 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 539.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.2% จากงวดเดียวกันกับปีก่อนที่มีรายได้รวม 448.74 ล้านบาท หากพิจารณาอัตรากำไรสุทธิ เติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 13.07% ซึ่งสูงสุดในรอบ 4 ปี

ส่วนการเคลื่อนไหวราคาหุ้นตลอดปีปรับตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุดอยู่ราคา 2.92 บาท มีค่าพีอีเรโซ อยู่ที่ 12.77 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.48% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

“สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสสโกลิเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ระบุว่า การดำเนินธุรกิจปีนี้อยู่ในทิศทางที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ และมีการส่งมอบงานโครงการได้ตามกำหนด โดยบริษัทยังเดินหน้าประมูลงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาส 4/62 เชื่อว่ายังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผลงานปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

“สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2563 คาดว่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 10% โดยมาจากการรับรู้มูลค่างานในมือที่มีอยู่ประมาณ 1.5 พันล้านบาท โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานของโครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริษัทยังเดินหน้าในการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นงานของโรงพยาบาลรัฐ มูลค่างานรวมกว่า 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้ผลประมูลงานโรงพยาบาลรัฐ 1-2 โครงการ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทในไตรมาสแรกปีหน้า”

นอกจากนี้ โรงพยาบาลแคนเซอร์โอลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เปิดดำเนินการไปแล้วเมื่อ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้จากโรงพยาบาลดังกล่าวในปี 2563 จะสามารถรับรู้รายได้เต็มปี ประมาณ 60-70 ล้านบาท

โรงพยาบาล แคนเซอร์โอลิอันซ์ ศรีราชา ชลบุรี มีการรักษา 2 ประเภทคือ การรักษาด้วยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบำบัด เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดให้บริการรองรับผู้ป่วยค้างคืน 30 เตียง และเครื่องฉายรังสีเริ่มต้นที่ 1 เตียง

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีทุกอย่างเดินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และความสามารถในการทำกำไรเติบโตในระดับที่ดี รวมทั้งอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากผู้ลงทุนกำลังค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพและถือลงทุนได้ในระยะยาว BIZ เป็นหุ้นทางเลือกที่ดีในช่วงเวลานี้